

สารนิพนธ์เรื่อง

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแปลงเพศ

Legal Implications in Gender Reassignment

คำสำคัญ

แปลงเพศ / หลงเพศ

นักศึกษา นายเอกบุศย์ สุวรรณดี รหัส 51501196

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์เสงี่ยม บุญจันทร์

หลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

คณะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ.

2554

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเพศของผู้ที่ป่วยเป็น โรคหลงเพศ ซึ่งประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้มุ่งศึกษาถึงผลกระทบจากการผ่าตัดแปลงเพศทั้งในด้านสิทธิเสรีภาพของผู้ป่วย มาตรฐานการรักษา ความรับผิดชอบทางอาญาของผู้เป็นแพทย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสถานภาพทางกฎหมายของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดให้ตรงกันกับความประสงค์ที่ผู้ป่วยต้องการ

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องการทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศนับวันจะได้รับความสำคัญขึ้นตามลำดับและเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งไกลตัวอีกต่อไป ดังจะเห็นได้จากการที่สถาบันเทวียงบางแห่งได้จัดประกวดนางงามสาวประเภทสองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งแพทย์ไทยก็กลับมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำการรักษา สาเหตุที่ผู้ป่วยโรคหลงเพศเริ่มมีการทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศกันมากขึ้น ปัจจัยที่สำคัญน่าจะมาจากเหตุผลที่ว่าบุคคลผู้ผ่าตัดแปลงเพศเริ่มได้รับการยอมรับจากสังคม ตลอดจนสามารถที่จะขอเปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมายจากเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

จากการศึกษายังพบอีกว่าเมื่อเกิดความจำเป็นที่จะต้องทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศดังกล่าว แต่กลับปรากฏว่ามาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมการผ่าตัดแปลงเพศดังกล่าวยังไม่มี ความชัดเจน จึงเป็นปัญหาทั้งทางการแพทย์ ผู้ป่วย สังคมและกฎหมายที่จะต้องมีความระมัดระวังและมีการดำเนินการอย่างรอบคอบ เนื่องจากปัญหาการผ่าตัดแปลงเพศเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนเนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล สารนิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเพศที่จะมีผลกระทบกับเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองสิทธิทั้งของแพทย์และผู้ป่วยที่

ทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศซึ่งอาจจะเป็นการคุ้มครองและสร้างความเป็นธรรมต่อแพทย์และผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรักษากการทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป.

